

Số: /BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 13/01/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về công tác trọng tâm năm 2023 của HĐND huyện; Thực hiện Chương trình số 01/CTr-BKTXH ngày 04/01/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 06/6/2023 của Thường trực HĐND huyện về tổ chức kỳ họp thứ Tám của HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện liên quan đến lĩnh vực phụ trách: Phối hợp cùng Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện; tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023, kết hợp tổ chức thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ Tám của HĐND huyện để cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại biểu HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp và đồng thời làm cơ sở để HĐND huyện đưa ra những quyết định phù hợp, đảm bảo tính pháp lý, đúng theo quy định pháp luật.

2. Công tác khảo sát, giám sát

- Theo dõi, giám sát và báo cáo Thường trực HĐND huyện về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân; các kết luận của Thường trực HĐND huyện sau các Phiên họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Giám sát thường xuyên và tham mưu Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 185-KH/HU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai thực hiện các dự án công trên địa bàn (định kỳ hàng tháng).

- Tham mưu Đoàn giám sát của HĐND huyện chuẩn bị nội dung, đề cương báo cáo giám sát và tổ chức hoàn thành nội dung giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2022 trước khi giám sát.

- Tổ chức khảo sát thực tế về kết quả tiếp thu triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội tại hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2022 (*theo Kế hoạch số 02/KH-ĐGS và Đoàn giám sát đã báo cáo kết quả tại Báo cáo số 07/BC-ĐGS ngày 05/6/2023*).

- Ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo (theo lộ trình Kế hoạch 298/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện). Theo kế hoạch, nội dung giám sát chuyên đề này của Ban Kinh tế - Xã hội dự kiến sẽ thực hiện trong tháng tháng 6/2023; tuy nhiên trong khoảng thời gian này tập trung cho công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện, tham gia giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Côn Đảo và chuẩn bị tổ chức các sự kiện kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 tại huyện Côn Đảo; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện, Đoàn giám sát đã có Công văn số 05/CV-BKTXH ngày 29/5/2023 thông báo dời thời gian tổ chức giám sát nội dung này sang sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (khoảng giữa tháng 8/2023).

4. Phiên họp Thường trực HĐND huyện:

Phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và tham dự đầy đủ 04 Phiên họp của Thường trực HĐND huyện. Tham gia ý kiến, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian qua, những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm có nhiều ý kiến phản ánh; có ý kiến chất vấn tại phiên họp giải trình đối với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan (*Về tiến độ thực hiện thủ tục hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; an ninh trật tự, an toàn giao thông,..tham gia thảo luận về các báo cáo trả lời, giải trình của UBND huyện đối với các ý kiến của cử tri, công dân...*).

5. Các hoạt động khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên của đại biểu hoạt động chuyên trách giúp cho Thường trực HĐND huyện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, luật định và các nhiệm vụ tham mưu khác theo chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên trong Ban và mối quan hệ phối hợp công tác với Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi hội ý công việc của bộ phận chuyên trách; các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện do địa phương tổ chức khi được mời.

- Tham dự đầy đủ buổi tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau kỳ họp thứ Năm – Quốc hội khóa XV, buổi tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu số 05 HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp thứ Mười Bốn – HĐND tỉnh khóa VII và tham dự đầy đủ các cuộc họp tập thể UBND huyện đóng góp ý kiến về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng định kỳ hàng tháng.

- Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 về công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2022; Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác thi hành án dân sự huyện; tham gia Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì.

- Triển khai thực hiện các thủ tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Ban Kinh tế - Xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026, 2026 – 2031 theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 31/12/2022 của Thường trực HĐND huyện.

- Thường xuyên cập nhật đăng tải tin bài và tài liệu kỳ họp, văn bản phát hành lên cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các cấp địa phương do Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập do Thanh tra tỉnh tổ chức (đều tổ chức tại thành phố Bà Rịa). Đề xuất Thường trực HĐND huyện các nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2024.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đúng luật định và bám sát theo, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện, các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Đầu năm, Ban đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đạt kết quả tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Các hoạt động giám sát của Ban đã triển khai đầy đủ theo kế hoạch. Sau khi giám sát Ban đã kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát về những việc đã làm được, chưa làm được và kiến nghị, đề xuất với UBND huyện chỉ đạo cơ quan đơn vị chức năng có liên quan kịp thời những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Qua theo dõi, các đề xuất, kiến nghị của Ban đã được UBND huyện tiếp thu, giải quyết. Ngoài ra, Ban chủ động, tăng cường giám sát việc tiếp thu, triển khai thực hiện những đề xuất, kiến nghị qua thẩm tra tại các kỳ họp HĐND huyện. Quá trình giám sát, khảo sát các thành viên của Ban đã tích cực nghiên cứu tài liệu, các báo cáo và có ý kiến trao đổi để các cơ quan liên quan giải trình làm rõ thêm đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện nói chung.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tổ chức giám sát chuyên đề các nội dung còn lại của Ban trong năm 2023 theo Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 13/01/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Chương trình công tác của Ban đầu năm, bao gồm: Giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo; giám sát kết quả tổ chức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 (năm học 2022-2023) trên địa bàn huyện và giám sát các nội dung khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Đăng ký nội dung giám sát của Ban trong năm 2024 trình tại kỳ họp Thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện.

2. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri sau các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND huyện (bao gồm các nội dung tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND huyện) thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách; thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận của cử tri, Nhân dân trên địa bàn huyện để có ý kiến với cơ quan chức năng liên quan giải quyết kịp thời. Giám sát thường xuyên và tham mưu Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 185-KH/HU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai thực hiện các dự án công trên địa bàn (định kỳ hàng tháng).

3. Phối hợp, giúp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm và cuối năm 2023, cũng như công tác tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện. Quan trọng là công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

4. Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND, Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023 của HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

5. Nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành của Nhà nước; tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ phục vụ cho công tác của Ban. Tham dự các cuộc họp, hội nghị do UBND huyện và các cơ quan khác mời. Cập nhật đăng tải tin bài và văn bản phát hành, tài liệu kỳ họp lên cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm 2023.

6. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tham dự các Phiên họp thường lệ hàng tháng của Thường trực HĐND huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND huyện (b/c);
- UBND, Ban TTr. UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**